



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖) หมวด ๔ ข้อ ๒๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๒๓๓๔-๕
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลเมืองดอนสัก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มามีรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือผู้มีอำนาจจัดจ้างกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์แจ้งให้ทราบกำหนด
๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้ ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศการสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร ตั้งแต่ต้น

การจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

เทศบาลเมืองดอนสัก จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วนั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประกอบ จินทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ)
 กองการศึกษา เทศบาลเมืองดอนสัก

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๖	นางสาวสุกัญญา สมศิลป์	
๒	๐๙	นางสาวธัญวรัตน์ งามโหม	
๓	๐๑	นางสาวรจนารถ ชูมี	
๔	๐๔	นางสาวดาลินี เหล่าบุญล้อม	
๕	๐๒	นางสาวพิชชาพัชร วงศ์ตาหล้า	
๖	๐๗	นางสาวบุญลักษณ์ ยังมณี	
๗	๐๘	นางสวณันท์นภัส สุทธิศิริ	
๘	๐๓	นางสาวญาณันธร โอชม	
๙	๐๕	นางสาวสุนิษา ขนอม	

Ⓞ